

VIỆT NAM CỘNG HÒA



Le gouvernement

NỘI CÁC

NGUYỄN VĂN LỘC

và

CHƯƠNG TRÌNH

HOẠT ĐỘNG

Digitized by namkyluctinh.org

et ses attachés

WASON
JQ
826
1967
N78

101
17h
2nd FOR

NOUVEAU MANUSCRIT

LIBRAIRIE DE LA RUE

NỘI CÁC

NGUYỄN VĂN LỘC

và

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG



NỘI CÁC

WORLD WAR

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG



DIỄN VĂN THỦ TƯỚNG NGUYỄN - VĂN - LỘC

trình diễn Nội Các ngày 9 - 11 - 1967
tại Dinh Độc-Lập

Kính thưa Tổng Thống

Kính thưa Phó Tổng Thống

Thưa Quý Vị Quan Khách,

Trước hết, tôi trân trọng cảm tạ Tổng Thống đã có nhã ý tin nhiệm giao phó cho chúng tôi trọng trách thành lập nội các đầu tiên của Nền Đệ Nhị Cộng Hòa mà tôi hân hạnh trình diễn hôm nay trước Tổng Thống và Quý Vị.

Giữa lúc chiến tranh đang diễn ra khốc liệt và trong hoàn cảnh xã hội đang hồi phức tạp, trách nhiệm điều khiển guồng máy chánh quyền là một trách nhiệm hết sức nặng nề.

Tuy nhiên, tin tưởng ở ngày mai tươi sáng của Tổ quốc, tin tưởng ở truyền thống anh dũng của Dân Tộc, tin tưởng ở tinh đoàn kết của những người thực tâm yêu nước, chúng tôi mạnh dạn đứng ra nhận lãnh trách nhiệm, với hoài bão thiết tha là làm dịu được phần nào những nỗi khổ đau của đồng bào và đem lại một đời sống an lành, ấm no cho mọi người từ thành thị đến thôn quê hẻo lánh.

Trong việc mời các cộng sự viên tham gia nội các, chúng tôi đã theo đúng các tiêu chuẩn do Tổng Thống đã đề ra. Thành phần nội các trong đó có phần trẻ trung, nhưng theo thiên ý, vẫn hội đủ các yếu tố cần thiết để phục vụ quốc gia một cách hữu hiệu. Khả năng chuyên môn, kinh nghiệm dồi dào, đức tính trong sạch và lòng nhiệt thành yêu nước

là những yêu tố được đặt lên hàng đầu trong việc lựa chọn các cộng sự viên, không phân biệt tôn giáo, địa phương hay đảng phái.

Những ngày sắp tới sẽ đòi hỏi chúng ta tập trung nỗ lực giải quyết những sự khó khăn cấp bách của tình thế. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi sự hy sinh cần thiết để thực hiện cho kỳ được những mục tiêu mà Tổng Thống đã long trọng trình bày trước quốc dân là tái lập hòa bình, xây dựng dân chủ và cải tạo xã hội.

Đó là kim chỉ nam cho chúng tôi trong việc thiết lập chương trình hoạt động của chính phủ, vì các mục tiêu ấy đã được quốc dân chấp nhận qua cuộc bầu cử ngày 3-9 vừa qua.

Chúng tôi nghĩ rằng nhiệm vụ đang chờ đợi chúng tôi là một nhiệm vụ rất tế nhị, khó khăn. Chúng tôi không dám tự hào là những phần tử ưu tú nhất của đất nước và cũng không phải là những tay phù thủy đã sẵn trên tay chiếc đũa thần để có thể, một sớm một chiều, đem lại thanh bình hoan lạc cho xứ sở.

Nhưng với hoài bão chân thành góp phần vào đại cuộc, chúng tôi nguyện sẽ đem hết khả năng tâm trí xây dựng đất nước và chúng tôi thiết tha kêu gọi tinh thần hợp tác chân thật với ý thức trách nhiệm trước lịch sử của tất cả mọi người con dân đất Việt, bất cứ ở cương vị nào, bất cứ ở thành phần xã hội nào, bất cứ ở tôn giáo nào và bất cứ ở chính đảng nào.

Kính thưa Tổng Thống,

Với niềm tin tưởng mãnh liệt vào sự hưng thịnh của giống nòi và tương lai huy hoàng của Tổ Quốc, một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm tạ Tổng Thống đã tin nhiệm danh cho toàn thể anh em trong nội các chúng tôi cơ hội góp phần tâm huyết tận lực phục vụ xứ sở.

Xin trân trọng cảm ơn Tổng Thống cùng toàn thể Quý Vị.

THÀNH PHẦN NỘI CÁC

- Thủ Tướng : Luật Sư Nguyễn Văn Lộc
 - Bộ Trưởng tại Phủ Thủ Tướng : Ô. Đoàn Bá Cang
 - Bộ Trưởng Phụ Tá Thủ Tướng đặc trách Liên Lạc Quốc Hội : G.S. Nguyễn Văn Tường
- Tổng Trưởng Ngoại Giao : B.S. Trần Văn Đỗ
 - Thứ Trưởng Ngoại Giao : Ô. Phạm Đăng Lâm
- Tổng Trưởng Quốc Phòng : Trung Tướng Nguyễn Văn Vỹ
- Tổng Trưởng Tư Pháp : Ô. Huỳnh Đức Bửu
- Tổng Trưởng Nội Vụ : Trung Tướng Linh Quang Viên
- Tổng Trưởng Xây Dựng Nông Thôn :
Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị
- Tổng Trưởng Cải Cách Điền Địa và Canh Nông :
K.S. Tôn Thất Trinh
- Tổng Trưởng Chiêu Hồi : Ô. Nguyễn Xuân Phong
- Tổng Trưởng Văn Hóa Giáo Dục : G.S. Tăng Kim Đông
 - Thứ Trưởng Đại Học và Kỹ Thuật : K.S. Trần Lưu Cung
 - Thứ Trưởng Trung Tiểu Học Bình Dân :
G.S. Lê Trọng Vinh
 - Thứ Trưởng Thanh Niên Học Đường : L.S. Hồ Thới Sang
 - Thứ Trưởng Văn Hóa : G.S. Bùi Xuân Bào

- Tổng Trưởng Kinh Tế : K.S. Trương Thái Tôn
 - ° Thứ Trưởng Thương Mại : Ô. Nguyễn Chánh Lý
 - ° Thứ Trưởng Công Kỹ Nghệ : K.S. Võ Văn Nhung
- Tổng Trưởng Tài Chánh : Ô. Lưu Văn Tinh
- Tổng Trưởng Giao Thông Vận Tải : K.S. Lương Thế Siêu
- Tổng Trưởng Công Chánh : K.S. Bửu Đôn
- Tổng Trưởng Xã Hội và Ty Nạn Cộng Sản :
B.S. Nguyễn Phúc Quê
- Tổng Trưởng Y Tế : B.S. Trần Lữ Y
- Tổng Trưởng Cựu Chiến Binh : B.S. Nguyễn Tấn Hồng
- Tổng Trưởng Phát Triển Sắc Tộc : Ô. Paul Nur
- Tổng Trưởng Lao Động : G.S. Phó Bá Long

ẢNH KỶ NIỆM NỘI CÁC
NGUYỄN VĂN LỘC



*Ảnh chụp tại Dinh 169 đường Công Lý, Saigon
Buổi họp Sơ Bộ ngày 8-11-1967*

ẢNH KỶ NIỆM LỄ BÀN GIAO

giữa

Thiếu Tướng Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương
NGUYỄN CAO KỶ và Thủ Tướng NGUYỄN VĂN LỘC
tại Dinh Độc Lập ngày 13-11-1967



Bên Trái: Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ

Bên Phải: Luật sư Nguyễn Văn Lộc

ẢNH KỶ NIỆM CHÍNH PHỦ
ĐẦU TIÊN CỦA NỀN ĐỆ NHỊ CỘNG HÒA



*Ảnh chụp tại Dinh Độc Lập trong buổi lễ trình diện
Chính Phủ Đầu Tiên Đệ Nhị Cộng Hòa
ngày 9-11-1967*

**DIỄN VĂN THỦ TƯỚNG
NGUYỄN - VĂN - LỘC**

**Trình bày Chương Trình Hoạt Động
đại cương**

Ngày 15 - 11 - 1967

Trong cuộc Họp Báo tại Dinh Độc-Lập

Kính thưa quý Vị,

*Trong không khí tưng bừng của toàn dân đón mừng nền
Đệ nhị Cộng hòa Việt Nam, tôi rất hân hạnh được trình
bày trước quốc dân Chương trình hoạt động của Chánh
Phủ mà tôi lãnh trách nhiệm điều khiển.*

*Thật không gì danh dự hơn khi tôi được giao phó sứ
mạng trọng đại này. Nhưng không gì lo lắng hơn cho tôi
khi được Tổng Thống tín nhiệm và ủy thác cho trách vụ
thành lập và lãnh đạo Nội các trước tình thế khó khăn hiện
tại.*

*Nhân dịp này, tôi cũng xin ngô lời cảm tạ riêng báo giới
trong và ngoài nước đã dành cho tôi rất nhiều thiện cảm
và đã giúp tôi nhiều điều kiện thuận lợi trong thời gian
chuẩn bị thành lập Chánh phủ.*

Kính thưa quý Vị

*Trước khi trình bày những công việc mà Chánh phủ
bắt đầu thực hiện ngay từ hôm nay, tôi muốn nói lên với*

toàn thể quốc dân một NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO cho mọi hành động của công quyền, và cũng là một điều xác tín của Chánh phủ do tôi điều khiển. Nhiệm vụ của công quyền là phụng sự CÔNG ÍCH. CÔNG ÍCH mà tôi nói ở đây bao gồm tất cả những điều kiện xã hội giúp cho con người phát triển toàn diện phẩm giá làm người với đầy đủ nhân quyền và dân quyền mà Hiến pháp chúng ta đã xác định.

Nhưng phụng sự Công ích không phải là tung ra cho thật nhiều những khẩu hiệu mị dân hấp dẫn và dùng mọi phương pháp xảo quyệt để kích động quần chúng đuổi theo những khẩu hiệu đó, mà kết cuộc chỉ là xô đẩy quần chúng vào vòng lạc hậu, đói khổ. Trái lại, Phụng sự Công ích phải căn cứ vào đặc điểm của tình hình thật sự mà lập chương trình, định kế hoạch giải quyết một cách thỏa đáng mọi vấn đề trọng đại và cấp bách của Quốc Gia.

Do đó, tôi xin trình bày rất tóm tắt và khách quan những đặc điểm chánh yếu của tình hình đất nước chúng ta hiện nay.

ĐẶC ĐIỂM THỨ NHẤT : Đất nước chúng ta đang lâm cảnh chiến tranh và toàn thể nhân dân ta đang và sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả đau thương của chiến tranh trong một thời gian nữa. Đó là một cuộc chiến tranh kéo dài từ hơn hai mươi năm, một cuộc chiến tranh không tuyên chiến, không trận tuyến, phát động trên mọi lãnh vực do chế độ miền Bắc chủ mưu và điều khiển với sự hỗ trợ mạnh mẽ của đế quốc Cộng sản.

ĐẶC ĐIỂM THỨ HAI : Vì cuộc chiến tranh xâm lược của Cộng Sản mà các lực lượng Đồng Minh đã phải đến giúp chúng ta. Do đó tiền bạc, vật dụng, hàng hóa, kỹ thuật, và cả đến nếp sống của họ đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi ngành sinh hoạt trong xã hội ta.

ĐẶC ĐIỂM THỨ BA : Nền hành chánh của nước ta, vốn lỗi thời, khi chuyển từ guồng máy cai trị của thời Pháp

thuộc qua Đệ nhất Cộng hòa, lại bị xáo trộn đến rối nát và hầu như không còn hiệu năng ở một số ngành quan yếu, trong thời kỳ chuyển tiếp sau Cách mạng 1 tháng 11 năm 1963.

ĐẶC ĐIỂM THỨ TƯ : Và cũng là đặc điểm chánh yếu chót là thang giá trị của xã hội ta đã đảo lộn liên tiếp qua nhiều biến cố. Sự trạng đảo lộn giá trị này đã đưa xã hội ta đến phân hóa cực độ, đến đổi tâm lý chung của hầu hết mọi người đều là bất mãn và hoài nghi : « Điều ta cần có và đáng có dường như không thể có được, điều ta hiện có dường như không hy vọng gì giữ được. »

Kính thưa quý Vị,

Căn cứ vào thực trạng nội trên của đất nước, để chấp hành chính sách mà Tổng Thống và Phó Tổng Thống đã nêu ra và được quốc dân hưởng ứng trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 9 vừa qua, Tân Chánh phủ đã hoạch định những chương trình ngắn hạn cũng như dài hạn và sẽ nỗ lực thực hiện trên mọi lãnh vực. Những nét chánh của những chương trình ấy như sau :

VỀ NGOẠI GIAO, cuộc đấu tranh chính trị ở quốc ngoại cần được đẩy mạnh để vạch rõ manh tâm xâm lăng của Cộng sản và cuộc chiến đấu tự vệ của dân ta. Thế giới cần biết nhiều hơn lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, hiểu rõ hơn phần đóng góp to tát của nhân dân Việt Nam vào công cuộc tranh đấu bảo vệ tự do tại Đông Nam Á và đề duy trì cùng phát triển những giá trị tinh thần của nhân loại.

Chúng ta cần chứng tỏ rằng Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, nhưng quả cảm tranh đấu để giành lại một nền hòa bình công bằng và vĩnh cửu. Bởi vậy, vấn đề thông tin quốc ngoại cần được gia tăng nhiều hơn bằng cách lập thêm các phòng thông tin Việt Nam tại các thủ đô lớn.

Guồng máy ngoại giao cần được cấp bách kiện toàn và hữu hiệu hóa. Nhân viên ngoại giao phải hội đủ các yếu tố tối thiểu về phương diện khả năng cũng như tinh thần phục vụ để cuộc đấu tranh chính trị tại hải ngoại thu được nhiều kết quả hơn. Vấn đề nhân sự tại các nhiệm sở ngoại giao cần được duyệt xét lại và quy chế ngành ngoại giao cần được điều chỉnh.

Không chỉ giới hạn trong cố gắng của Chính phủ, cuộc tấn công ngoại giao còn đòi hỏi sự tham gia tích cực của các tổ chức và đoàn thể nhân dân qua những phái đoàn thăm viếng các nước bạn để phát huy chính nghĩa cuộc chiến đấu tự vệ của dân ta.

Đời sống tinh thần và vật chất của kiều bào phải được nâng đỡ cũng như cần tạo cơ hội cho kiều bào tích cực tham gia vào cuộc chiến đấu chung của toàn dân.

Cuộc chiến đấu này sẽ được tiếp tục cho tới khi Cộng sản từ bỏ tham vọng thôn tính Miền Nam tự do.

Như chúng ta đã long trọng tuyên bố tại Hội nghị Thượng đỉnh Manila năm 1966 và cũng noi theo truyền thống hòa đồng của dân tộc từ ngàn xưa để lại, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón những con dân lầm đường hoặc bị ép buộc theo Việt cộng trở lại với đời sống quốc gia, với tất cả những quyền lợi công dân được Hiến pháp quy định và đảm bảo.

Công tác CHIÊU HỒI, tuyên vận phải được thực hiện đại quy mô với sự tự động tham gia của dân chúng. Các chương trình hướng nghiệp, huấn nghệ và tìm việc cho Hồi chánh viên phải được đẩy mạnh, cũng như phải tạo được cơ hội và không khí thích hợp cho Hồi chánh viên lập lại một cuộc đời xứng đáng, ấm cúng trong cộng đồng quốc gia.

Về lãnh vực QUÂN SỰ, chúng ta tiếp tục tăng cường khả năng chiến đấu, đề sẵn sàng đối phó với mọi biến cố,

mặc dầu hiện nay chúng ta nắm phần chủ động trên khắp chiến trường.

Đề tăng cường quân số hầu sự bảo vệ đất nước trở thành hữu hiệu hơn, chánh sách động viên từng phần vừa được ban hành sẽ cho phép chúng ta huy động và tận dụng mọi tiềm lực về nhân sự một cách hợp lý và công bằng. Tuy nhiên, những biện pháp thích ứng sẽ được ban hành để tránh sự tê liệt cho những ngành hoạt động thiết yếu trong nước.

Quân đội là sức mạnh nòng cốt trong công cuộc tranh đấu sống còn hiện tại. Sức mạnh này cần được củng cố qua quân phong và quân kỷ, qua việc phát triển tình huynh đệ chi binh cũng như sự đoàn kết nhất trí trong các đơn vị.

Hệ thống chỉ huy sẽ được cải tổ để giải quyết mau chóng nhu cầu của chiến trường. Sự thưởng phạt sẽ công minh, và mọi bất công bẽ phải phải sớm bị tiêu diệt. Những tệ đoan trong quân đội như « tham nhũng », « hối lộ », « sách nhiễu dân lành », phải được tận diệt.

Nhưng đồng thời đời sống binh sĩ và gia đình sẽ được thiết thực nâng đỡ qua các biện pháp tiếp liệu, giúp đỡ con em quân nhân có nơi ăn học.

Chính phủ sẽ hết sức chú trọng đến vấn đề CỰU CHIẾN BINH và thân nhân tử sĩ. Chính sách của Chính phủ sẽ dựa trên hai nguyên tắc căn bản là đãi ngộ xứng đáng những người đã hy sinh nhiều nhất cho dân tộc và giúp họ xây dựng một đời sống bình thường trong hoạt động cộng đồng quốc gia.

Do đó, Chính phủ sẽ duyệt lại chế độ hưu bổng cấp dưỡng cho được hợp lý và thực tế, và sẽ đặc biệt lưu ý tới quyền ưu tiên tuyển dụng các cựu chiến binh vào các công sở và xí nghiệp tư. Một Trung Tâm huấn nghệ đặc biệt cho phế nhân sẽ được thiết lập thêm, các học bổng Đại học sẽ được đặc biệt và ưu tiên cấp cho các cá nhân xuất sắc.

Công cuộc XÂY DỰNG NÔNG THÔN phải được xếp hàng đầu trong các hoạt động của Chính phủ, để thực sự đem lại an ninh cũng như nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của đồng bào.

Để thực thi công cuộc này, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa với các đơn vị Chủ lực quân, Địa phương quân và Nghĩa quân sẽ gia tăng nỗ lực yểm trợ công tác xây dựng nông thôn. Số cán bộ xây dựng nông thôn cần tăng thêm để đáp ứng nhu cầu bành trướng các khu vực an ninh của ta.

Đồng bào nông thôn cần phải đóng vai trò chủ động trong công cuộc tái thiết xóm làng với sự yểm trợ của Chính quyền. Quyền lợi thiết thực của nông dân cần được đảm bảo và cải thiện qua việc thực thi các chương trình hữu sản hóa, áp dụng triệt để quy chế tá điền với quyền lưu canh, quyền tiên mãi, và các chương trình cung cấp điều hòa, đầy đủ các phương tiện sản xuất tân tiến.

Chính phủ sẽ cấp phát hết công điền, công thổ cho nông dân, tái lập 500.000 khế ước tá điền đã mãn hạn, cấp thiết thị quyền sở hữu cho 110.500 nông dân mua ruộng trấu hữu.

Các Hiệp Hội Nông Dân phải do nông dân tự tổ chức và điều khiển với sự giúp đỡ mạnh mẽ của Chính quyền, nhằm mục đích tăng gia sản xuất và bảo vệ giá cả nông phẩm.

Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp với số vốn lên tới 2 tỷ bạc trong tương lai sẽ có khả năng phục vụ nông dân và ngư phủ một cách hữu hiệu.

Tại các Tỉnh sẽ thiết lập những Nông Xã Cải Thiện là những thí điểm cải tiến đời sống nông thôn Việt Nam qua những chương trình canh tân kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ngư nghiệp, dẫn thủy nhập điền, cơ giới hóa nông nghiệp và sửa sang hương lộ.

Chính phủ cũng thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết dân tộc. Các sắc tộc thiểu số sẽ được đặc biệt nâng đỡ về dân trí và dân sinh, hầu tiến tới sự hòa đồng, đồng tiến thực sự giữa các sắc tộc. Do đó, Bộ Phát Triển Sắc Tộc đã ra đời.

Muốn đạt mục tiêu này, chúng tôi kêu gọi sự thông cảm và giúp đỡ tích cực của đồng bào toàn quốc. Mặt khác, đồng bào các sắc tộc thiểu số cần được hướng dẫn, đào tạo để tham gia thực sự vào công cuộc bình định, xây dựng và bảo vệ xứ sở cũng như các ngành sinh hoạt quốc gia.

Sự tham gia hào hứng của nhân dân trong các nỗ lực xây dựng Quốc gia là yếu tố căn bản quyết định sự thành công của nền dân chủ nước nhà khi chúng ta đã có một nền tảng pháp lý vững chắc cho chính thể Cộng Hòa.

Các cơ cấu dân chủ từ hạ tầng cơ sở Xã, Ấp đến Trung ương đã được thiết lập, chúng ta còn phải nỗ lực tạo điều kiện thuận tiện để thực thi các quyền tự do, dân chủ căn bản mà Hiến Pháp đã quy định. Trong khi đất nước còn chiến tranh, việc thực thi dân chủ không thể không trải qua nhiều giai đoạn khó khăn phức tạp. Hơn nữa, sinh hoạt chính trị quốc gia còn trong thời kỳ phôi thai cho nên chúng ta cần nhận thức trách nhiệm và quan niệm các quyền tự do căn bản như là những phương tiện phát triển đời sống quốc gia chứ không phải là những khí cụ sắc bén trong tay một thiểu số lạm dụng để làm lợi cho phe nhóm bè phái, phân lại quyền lợi quốc gia và phá hoại tình đoàn kết Dân Tộc.

Do đó, Quốc Hội và Chính phủ cần sớm hoàn tất và ban hành quy chế báo chí và quy chế chính đảng.

Quy Chế Báo Chí phải phát huy được vai trò thiêng liêng của các cơ quan ngôn luận, gây được ý thức trách nhiệm và vinh dự của nghề làm báo.

Sự thiết lập báo chí địa phương cần được khuyến khích vì báo chí phải đi sâu vào thôn ấp hẻo lánh để tích cực góp phần vào công cuộc xây dựng chung.

Làng báo cần có những tổ chức lành mạnh để bảo đảm cho việc hành nghề, tạo cho kỹ giả cơ hội thăng tiến. Đời sống vật chất của người làm báo cũng cần được nâng đỡ thiết thực, từ điều kiện làm việc đến nơi ăn chốn ở. Câu lạc bộ báo chí cần được cải tiến và Làng Văn Hóa sẽ được Chính phủ cố gắng thực hiện.

Một nền báo chí đứng đắn, ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng là một yếu tố cần thiết cho sinh hoạt chính trị quốc gia, một điều kiện tối thiểu cho các đoàn thể chính trị này nở thành những lực lượng phản ánh được ý nguyện của nhân dân.

Có như thế chúng ta mới mong tạo được một chế độ chính trị thật sự dân chủ và hình thành những chính đảng, những lực lượng đối lập chân chính và xây dựng, để cùng Chính phủ tạo lập một thể sinh hoạt chính trị quân bình, bảo đảm cho những tiến bộ dân chủ.

Một chế độ dân chủ chân chính cũng đòi hỏi việc kiện toàn một nền TƯ PHÁP thật sự độc lập và hữu hiệu. Để phù hợp với Hiến pháp, Bộ Tư Pháp cần xúc tiến việc tổ chức lại các ngạch Thẩm phán với sự phân biệt Công Tố Đoàn và Tòa Thẩm Đoàn, và cần chỉnh đốn lại Hội Đồng Thẩm Phán cho hợp lý.

Luật pháp phải bảo vệ quyền lợi của đa số quần chúng, phải được thống nhất và canh tân để thể hiện chủ quyền và bảo vệ uy tín quốc gia.

Các Ủy ban Nghiên cứu Luật pháp sẽ sớm duyệt lại các dự thảo Bộ Hình Luật và Dân Luật, và việc ban hành Bộ Luật Dân sự và Thương sự Tố tụng và Bộ Hình sự Tố tụng sẽ được thực hiện càng sớm càng tốt. Đồng thời, các Luật

Lao động, Luật Nhà phố cũng cần được bổ túc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của đa số dân nghèo..

Công cuộc cải tiến guồng máy Tư Pháp phải đặc biệt chú trọng tới việc giải quyết mau lẹ các vụ án, đồng thời thiết lập các Tòa Án mới để ứng phó với nhu cầu hiện tại. Các Phái đoàn Thanh tra Tư pháp cũng phải được tăng cường. Các phiên xử công khai lưu động của các Tòa án tỉnh cần được tổ chức định kỳ hoặc bất thường tại các quận để đem công lý đến gần dân.

Ngoài ra, nhằm mục tiêu xây dựng 1 nền dân chủ pháp trị và gây ý niệm thượng tôn luật pháp trong nhân dân, chúng ta cần truyền bá sâu rộng luật lệ thường thức ở khắp nơi bằng những loại sách báo phổ thông dễ hiểu, bằng vô tuyến truyền thanh và truyền hình.

Trên lãnh vực KINH TẾ, Chánh phủ sẽ thực hiện một nền « kinh tế tư bản đại chúng » đi lần lần đến chỗ tự túc, đồng thời chuẩn bị một nền « kinh tế hậu chiến » để khỏi bị khủng hoảng xáo trộn khi chiến tranh chấm dứt.

Về CÔNG-KỸ-NGHỆ, ưu tiên được dành cho kỹ nghệ nông nghiệp (phân bón, dụng cụ...), để tăng gia sản xuất và nâng cao mức sống nông dân. Chánh phủ khuyến khích gia tăng kỹ nghệ hóa những ngành sản xuất thiết yếu cho dân chúng (hàng vải, giấy, thực phẩm, hóa chất phàm...), hợp lý hóa luật lệ đầu tư, hữu hiệu hóa Trung tâm Khuếch trương Công kỹ nghệ trong việc hướng dẫn đầu tư và kiểm soát phẩm chất hàng nội hóa. Chánh phủ sẽ cố gắng hữu sản hóa các tầng lớp trung lưu và công nhân xí nghiệp bằng cách bán cổ phần các xí nghiệp quốc doanh. Các chương trình phát triển Cam Ranh, hạ lưu Cửu Long, Đồng Tháp, v.v... sẽ được xúc tiến.

Về THƯƠNG MẠI, trên bình diện quốc nội, mục tiêu cấp bách nhất là điều hòa tiếp tế, ổn định vật giá. Chánh

phủ sẽ cố gắng quân bình khả năng sản xuất và mức tiêu thụ trong nước, đồng thời tổ chức tiếp liệu bằng cách gián dị hóa thủ tục chuyển vận giữa các tỉnh, lập kho dự trữ an toàn, áp dụng mọi biện pháp kiểm soát hữu hiệu giá cả, mở rộng phạm vi hoạt động của Tổng Cuộc Tiếp Tế đến các địa phương, khuyến khích lập thêm hợp tác xã tiêu thụ và các siêu thị bán lẻ nhu yếu phẩm cho dân chúng ở các khu đông cư dân.

Chánh phủ sẽ thực hiện một chương trình nhập cảng phù hợp với nhu cầu quốc gia nhằm cung cấp những sản phẩm cần thiết, những nguyên liệu và máy móc dụng cụ trang bị thiết yếu cho việc khuếch trương công kỹ nghệ. Sẽ gián dị hóa hơn nữa các thủ tục cấp giấy phép để chấm dứt tình trạng độc quyền thao túng bóp nghẹt thị trường của một thiểu số gian thương.

Chánh phủ sẽ khuyến khích gia tăng xuất cảng và khuếch trương thị trường tiêu thụ tại ngoại quốc, bằng cách tham dự các hội chợ quốc tế và mở những trung tâm thương trực trưng bày sản phẩm thủ công nghệ Việt Nam tại những vùng xét thấy thuận lợi.

Về phương diện TÀI CHÁNH, Chánh phủ sẽ áp dụng triệt để những biện pháp hữu hiệu để tăng thu và giảm chi, nhất là chống thất thu. Một mặt, chúng ta sẽ gây phong trào tiết kiệm công quỹ, bằng cách kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu, đồng thời cải thiện lề lối quản trị tài chánh để chấm dứt nạn đục khoét công quỹ. Mặt khác, chúng ta sẽ xét lại toàn bộ thuế trực thu và gián thu cho hợp với hiện trạng kinh tế để thực hiện công bằng xã hội và tạo một mức sống trung lưu cho mọi người.

Chánh phủ sẽ duyệt lại quan thuế để tùy nghi giảm bớt tỷ lệ đối với những loại nhu yếu phẩm, đồng thời đánh mạnh vào các loại xa xỉ phẩm và nhất là tìm những biện pháp thích ứng ngăn chặn sự gian lận, thất thu.

Trên địa hạt Tiền Tê và Tin Dụng, chúng ta sẽ củng cố giá trị đồng bạc Việt Nam bằng cách dự trữ và sử dụng ngoại tệ hợp lý hơn. Chính phủ sẽ dành ưu tiên tin dụng cho các nghiệp vụ tăng gia sản xuất, các việc nhập cảng nhu yếu phẩm, nông cơ, nguyên liệu thiết yếu cho những công kỹ nghệ còn yếu kém. Đối với những tài sản tịch thu, Chính phủ sẽ đem bán đấu giá, để có thêm ngân khoản dùng vào công cuộc cải thiện đời sống của dân nghèo.

Tất cả những nỗ lực của Chính phủ trên các lãnh vực kinh tế tài chánh đều hướng vào việc ứng phó với tình trạng chiến tranh hiện tại, đồng thời thỏa mãn những nhu cầu cấp thiết của dân chúng. Những nỗ lực đó sẽ tập trung vào việc cải tiến dân sinh và bắt đầu kiến tạo một nền kinh tế tự bản đại chúng nhằm hữu sản hóa và phục vụ hữu hiệu cho đại đa số quần chúng.

Hoàn cảnh đất nước chúng ta còn cần đến sự viện trợ lớn lao của các nước bạn, nhưng chúng ta phải cố gắng hướng dẫn nền kinh tế đi dần hồi đến chỗ tự túc không quá ỷ lại vào ngoại viện.

Trong quá trình phát triển của nền kinh tế quốc gia, vấn đề nhân lực phải coi là yếu tố chính. Do đó, về phương diện LAO ĐỘNG, Chính phủ sẽ cố gắng phân phối hợp lý nhân lực cũng như đẩy mạnh các chương trình hướng nghiệp và huấn nghệ nhằm gây dựng một lớp công nhân có đầy đủ khả năng chuyên môn, giúp cho mọi người có công ăn việc làm hợp với khả năng mình, cũng như tạo cho họ cơ hội đồng đều để thăng tiến.

Các biện pháp y tế và an toàn lao động phải được tăng cường, và Chính phủ sẽ lần lần tạo lập An Ninh Xã Hội cho giới cần lao. Các chương trình hữu sản hóa lao động sẽ được đẩy mạnh, cũng như sự tham gia của công nhân vào việc quản trị xí nghiệp sẽ là những biện pháp cụ thể xây dựng ý thức trách nhiệm và đề cao vai trò của đồng bào lao động trong cộng đồng quốc gia.

Các tổ chức nghề nghiệp cần được phát triển, cũng như nguyên tắc cộng đồng thương nghị phải được áp dụng để giải quyết mối liên lạc nghề nghiệp giữa chủ nhân và công nhân. Chính phủ sẽ giúp giới kinh doanh thấu hiểu vấn đề nhân sự và xã hội, và giúp các đoàn thể lao động ý niệm xác đáng trách nhiệm công nhân trong xí nghiệp hầu tăng gia năng suất và lợi tức cho cả đôi bên.

Trong thời gian qua, thị trường có phần bất ổn và do tình trạng gián đoạn của các trục giao thông. Không riêng gì về phương diện kinh tế xã hội, phương tiện giao thông vận tải cũng giữ một vai trò rất quan trọng về mặt quân sự, an ninh và chính trị. Do đó về đường bộ, Chính phủ cần khai thông tu bổ những trục giao thông lớn để bảo đảm an ninh và liên lạc giữa Thủ đô và các địa phương.

Mặc dầu hiện nay nạn kẹt bến, kẹt kho hầu như đã chấm dứt, nhưng việc khuếch trương các thương cảng Saigon, Đà Nẵng, Qui Nhơn, vẫn cần được xúc tiến để có thể đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Phương tiện thủy vận cũng cần được gia tăng qua việc cải thiện các hệ thống kênh rạch, sông ngòi. Đường Hàng Không phải được chỉnh đốn lại đúng mức trong việc khai thác và mở mang thêm để đáp ứng những nhu cầu gia tăng hiện nay.

Hương tiện Liên Lạc Truyền Tin sẽ được canh tân và tổ chức chu đáo. Máy móc điện tử sẽ được trang bị, một vài hệ thống cũ kỹ sẽ được thay thế ngay để đáp ứng các đòi hỏi hiện tại của Quốc gia trong thời chiến.

Sự hiện diện của Quân đội Đồng minh cùng một số đồng bào tị nạn Cộng sản từ các nông thôn đến đã gây nạn khan hiếm nhà cửa tại các đô thị, nhất là ở Đô thành Saigon. Để đối phó với tình trạng này, Chính phủ sẽ sớm hoàn tất việc dời quân nhân Đồng minh ra khỏi thủ đô, cùng các binh trại quốc gia. Ngoài ra, các Hợp Tác Xã Kiến Ốc sẽ được vay tiền để tự xây cất cư xá và Chính phủ sẽ tiếp tục xây thêm các Cư xá công chức và bình dân.

Song song với vấn đề gia cư, các vấn đề điện nước, đường sá cũng cần được giải quyết thỏa đáng.

Nhằm hỗ trợ cho các mục tiêu trên, Chính phủ chủ trương nâng cao trình độ học thức của đại chúng, và hướng nền GIÁO DỤC về các ngành kỹ thuật và chuyên nghiệp để đào tạo một lớp cán bộ nòng cốt cho công cuộc kỹ nghệ hóa và canh tân xứ sở.

Chính phủ sẽ dồn mọi cố gắng để giải quyết những nhu cầu cấp bách của nền giáo dục trước sự tăng gia sĩ số hàng năm và cải thiện nền giáo dục về lượng cũng như về phẩm.

Riêng về ngành Giáo Dục Kỹ Thuật, Chính phủ sẽ chính đốn và khuyến khích trương Trung tâm Kỹ thuật Phú Thọ, xúc tiến việc xây cất Trung tâm Kỹ thuật để thu nhận 2.000 học viên bậc cán sự chuyên môn, thành lập một Trung tâm huấn luyện tiêu công nghệ tại Saigon, đồng thời đào tạo chuyên viên đảm nhiệm giảng huấn cho 26 trường kỹ thuật hiện hữu. Để đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp, chúng ta tiếp tục cải thiện và phát triển ngành giáo dục Nông lâm súc, kể cả việc huấn nghệ cho con em nông dân.

Đối với bậc Tiểu Học, Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực xây cất thêm trường sở, tránh nạn học luân phiên không kể giờ khắc có hại cho sức khỏe và học vấn của con em. Chúng ta phải cố gắng tiến tới giáo dục cưỡng bách cấp tiểu học và tổ chức các khóa tu nghiệp đặc biệt cho các giáo viên.

Tại bậc Trung Học, Chính phủ dự trù trong tương lai mở thêm 100 lớp Đệ thất mỗi năm, xây cất và trang bị phòng thí nghiệm cho các trường Đệ nhị cấp. Chính phủ cũng chủ trương chính đốn chương trình để những thanh niên thiếu điều kiện tiếp tục học cao, có thể chuyển hướng sang những ngành chuyên nghiệp, hầu chóng có một nghề trong tay.

Ngoài ra, chúng ta còn phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động các trường Tư Thục để tái lập kỷ luật học đường và duyệt

xét khả năng giáo chức bằng cách tăng cường mạnh mẽ các hoạt động Thanh tra Trung học, song song với việc nâng đỡ những trường bán công và tư thục có khả năng phát triển.

Trong lãnh vực Đại Học, Chính phủ sẽ sớm ban hành Quy chế Tự trị Đại học, điều hành bởi các Hội đồng Viện và Hội đồng Khoa, cùng với một Hội đồng Quản Trị Đại học để nền đại học có thể phát triển và đáp ứng nhu cầu hiện tại.

Một Quy chế Nhân viên Giáo huấn cũng cần được thiết lập để ấn định một cách công bằng giá trị các văn bằng và giảm bớt sự chênh lệch quá đáng về ngạch trật lương bổng.

Việc ấn định chương trình, phương pháp giảng huấn và tổ chức thi cử phải duyệt xét lại.

Chúng ta còn phải chú ý Giáo Dục Tráng Niên và Bình Dân, bằng cách thiết lập ít nhất tại mỗi tỉnh một Trung tâm giáo dục tráng niên để nâng cao trình độ văn hóa giới bình dân vì hoàn cảnh nghèo túng mà bị thất học.

Chúng ta cần phục hồi truyền thống luân lý giữa tình thầy trò và một tinh thần kỷ luật tự giác để gây bầu không khí lành mạnh trong nền nếp sinh hoạt tại học đường.

Chánh phủ đặc biệt quan tâm đến vấn đề thanh niên, nhất là « thanh niên học đường ». Các ký túc xá, quán cơm sinh viên, cơ quan y tế phòng bệnh, phong trào thể dục thể thao học đường cần được tổ chức lại để cho đời sống sinh viên học sinh có phần khởi sắc hơn.

Chủ trương xây dựng một nền VĂN HÓA dân tộc, đại chúng và khoa học cần được thực hiện đúng đắn. Một Hàn Lâm Viện Quốc gia sẽ được thành lập như đã được quy định trong Hiến Pháp và Hàn Lâm Viện sẽ là ngọn đuốc soi sáng nền văn hóa dân tộc, phát huy văn chương, nghệ thuật, xây dựng tinh đoàn kết quốc gia. Chánh phủ nguyện thành tâm

xúc tiến công cuộc chấn hưng văn hóa dân tộc, tái võ trang tinh thần quốc gia, gây một nguồn sinh lực mới ở mọi người dân, mở một kỷ nguyên mới cho Việt Nam Cộng Hòa trên con đường kiến thiết xứ sở.

Về lãnh vực Y TẾ, song song với việc canh tân các bệnh viện cũ, chúng ta còn phải xây cất các bệnh viện toàn khoa mới, với đầy đủ các tiện nghi và các khoa chuyên môn, xây cất hạ tầng cơ sở nòng cốt cho các cơ quan y tế công cộng tại hương thôn. Trọng tâm công tác là cải thiện cách điều trị bệnh nhân, phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm và cố gắng nâng lên đến mức 2 giường bệnh cho 1.000 dân thay vì 1 giường bệnh cho 1.000 dân như hiện nay, để tránh nạn 2 bệnh nhân đôi khi phải nằm chung một giường hoặc trị bệnh chưa dứt hẳn đã phải nhường chỗ cho bệnh nhân khác cấp bách hơn. Chương trình Y Tế Nông Thôn sẽ được phát động mạnh mẽ.

Một trong những vấn đề xã hội cấp bách nhất là việc cứu trợ đồng bào tị nạn Cộng sản. Họ đã rời bỏ nhà cửa làng mạc vì đã quá khùng khiếp cảnh Cộng sản tàn sát dân lành, vì không còn kham nổi những đóng góp quá nặng nề do các cán bộ Cộng sản đòi hỏi và không chịu nổi áp lực của chiến cuộc do sự hiện diện của bộ đội chánh quy Cộng sản. Tính đến cuối tháng Chín 1967, số đồng bào tị nạn Cộng sản trên toàn quốc đã lên tới 2.062.960 người, trong đó 638.000 đã được trở về làng theo nhịp độ công cuộc bình định, 638.428 người đã được định cư. Nhưng hiện nay 786.532 người vẫn phải sống trong tình trạng tạm cư thiếu thốn.

Đi đôi với công cuộc cứu trợ đồng bào tị nạn Cộng sản, Chánh phủ cũng sẽ xúc tiến việc cứu trợ xã hội đối với các thành phần kém may mắn khác như cô nhi quả phụ, già cả tật nguyền. Công việc này đòi hỏi chúng ta chấn chỉnh hoặc thiết lập một số cơ sở và dịch vụ xã hội căn bản để lần lần tiến tới một quy chế cứu trợ hữu hiệu và công bằng hơn. Các thanh thiếu niên phạm pháp cần được cải hóa để trở thành những công dân hữu dụng.

Kính thưa quý Vị,

Trên đây chúng tôi đã trình bày chương trình hoạt động trên lãnh vực chính trị, ngoại giao, quân sự, tư pháp, kinh tế xã hội và văn hóa giáo dục.

Nhưng chúng tôi nhận định rằng trước hiện trạng của đất nước, có một số vấn đề khẩn trương cần được giải quyết nhanh chóng để thỏa mãn những nguyện vọng thiết tha và chánh đáng của đồng bào.

Trước hết, vấn đề cải tổ guồng máy Chánh quyền để tăng gia hiệu năng và phục vụ đứng đắn mau lẹ cho đồng bào phải được đặt vào hàng đầu công tác.

Sau định luật lệ hành chánh và giản dị hóa những thủ tục phức tạp vô ích để tránh việc tạo nhiều cơ hội thuận lợi cho các nhân viên công quyền sách nhiễu dân lành.

Ấn định thời hạn tối đa cho mọi dịch vụ và mọi sự từ chối đều phải có lý do xác đáng, cũng như mọi khiếu nại ở mỗi cơ quan đều có một tổ chức đặc biệt cứu xét và giải quyết thỏa đáng.

Công Vụ và Quy Chế Công Chức cần được áp dụng nghiêm minh, và mọi sự nhập ngạch bất hợp lệ, mọi thăng thưởng trừng phạt bất công đều phải được duyệt xét lại để loại trừ những sự lạm dụng.

Những lớp huấn luyện cán bộ nhân viên sẽ được tổ chức đầy đủ để tăng cường hiệu năng và tinh thần phục vụ và những biện pháp cải tổ cần thiết sẽ được nghiên cứu ngay trong các Bộ để đáp ứng nhu cầu thật sự của đồng bào.

Về việc bài trừ những Tệ Đoan Xã Hội, Chánh phủ nhiệt quyết sẽ không xem như là những chiêu bài quảng cáo của chế độ, mà sẽ quyết tâm bài trừ « tệ trạng tham nhũng thói nạt » từ trên xuống dưới với những cuộc điều tra chính xác, những bản án nghiêm minh và chấp hành đứng đắn để làm gương cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, song song với những biện pháp trừng phạt, Chánh quyền sẽ cố gắng nâng đỡ các giới có đồng lương cố định bằng những biện pháp tiếp tế những nhu yếu phẩm để đời sống quần nhân công chức dễ chịu hơn.

Đồng thời, bọn gian thương bóc lột, lũng đoạn thị trường, làm giàu cấp tốc và phi pháp trên xương máu của đồng bào sẽ bị thẳng tay trừng trị.

Nạn cao bồi du đang cướp bóc, hiếp dâm cũng cần được chấm dứt trên các nẻo đường.

Trật tự công cộng phải được bảo vệ và tôn trọng.

Tạ nông thôn, bọn cường hào ác bá hà hiếp bóc lột dân lành cũng sẽ bị tận diệt.

Nhưng trọng tâm của chương trình cấp bách là vấn đề Cải Thiện Đời Sống đồng bào.

Chánh phủ sẽ thành lập những Ủy ban đặc biệt có quyền hạn rộng rãi để giải quyết nhanh chóng mọi vấn đề liên quan đến đời sống hằng ngày của đồng bào như nhà cửa, điện nước, đường sá, cống rãnh và luôn cả vấn đề vệ sinh, rác rến.

Phải dồn mọi nỗ lực vào việc tăng cường điện lực. Hệ thống phân phối phải được thực hiện hữu hiệu hơn, để sớm chấm dứt nạn cúp điện thường xuyên, làm trở ngại lớn lao cho đời sống và công việc làm ăn của đồng bào.

Tại các đô thị lớn, chương trình cung cấp nước phải được ăn sâu vào các khu phố bình dân và không những đặt trọng tâm vào vùng Saigon - Gia Định mà còn phải hướng vào các Đô thị khác đang đà phát triển.

Đường sá Đô thành và các quốc lộ phải được ưu tiên sửa chữa và mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng. Các loại xe chạy chậm làm tắc nghẽn lưu thông sẽ lần hồi bãi bỏ và các công nhân loại xe này sẽ được hướng vào những ngành sản xuất hữu ích hơn.

Những khu nhà thiếu vệ sinh sẽ lần lần được thanh toán từng khu phố sau khi những loại nhà bình dân xây cất ở ngoài ô thành phố được bán góp cho những đồng bào này để họ có chỗ ở thanh thoát hơn.

Chính phủ sẽ lần lượt ban hành những biện pháp thích nghi để giảm bớt bộ mặt sa đọa của đô thị và sự chênh lệch quá đáng về đời sống giữa thành thị và thôn quê, giữa hậu phương và tiền tuyến. Dân chúng thành thị nên hạn chế mọi nếp sống xa hoa vô ý thức để thi hành một chính sách tiết kiệm và để chia xẻ những khổ đau của đồng bào nông thôn và quân sĩ đang nắm gai nếm mật, hy sinh tánh mạng trên các chiến trường.

Đến đây, Chính phủ xin đem tất cả tấm lòng thành khẩn, tất cả ý chí xây dựng và lòng thương yêu dân tộc, thiết tha kêu gọi những người bên kia chiến tuyến hãy thông cảm mọi nỗi đau thương tang tóc của quê hương, chấm dứt mọi giết chóc và quay về cùng chung xây dựng một xã hội thực sự tự do hạnh phúc tại miền Nam này. Nếu như còn có những con dân nước Việt tin tưởng rằng chế độ miền Bắc có thể đem lại được ấm no thịnh vượng, thì xin hãy trở về sống ở ngoài đó để tránh cho miền Nam này những tàn phá, đổ vỡ, không có lợi cho cả đôi bên, cho cả dân tộc và đất nước.

Trước bình minh của nền Đệ Nhị Cộng Hòa, Chính phủ và đồng bào miền Nam đang nhất tâm hướng về đồng bào bên kia vĩ tuyến, chia xẻ mọi đau khổ của những người cùng chung một giòng máu Việt.

Kính thưa quý Vị,

Nhờ sự nhiệt tâm ủng hộ của đồng bào, nhờ tinh thần hăng say phục vụ của tất cả những người có trách nhiệm, chúng tôi tin tưởng chương trình hoạt động trình bày trên đây sẽ thu hoạch được kết quả khả quan.

Không hề nản lòng thối chí trước những đau khổ triền miên, nhân dân Việt Nam đã tỏ cho Thế giới thấy rõ ý chí bất khuất phi thường của một dân tộc biết chịu đựng hy sinh cho lý tưởng Tự Do, Dân Chủ.

Đến đây, tôi xin kính cần nghiêng mình trước anh linh những chiến sĩ đã bỏ mình vì Tổ Quốc, trước những hy sinh không bờ bến của toàn thể đồng bào đã chấp nhận mọi thử thách gian khổ để xây đắp quê hương.

Tin tưởng tuyệt đối nơi tương lai huy hoàng của Tổ Quốc, ở lòng thiết tha yêu nước của đồng bào, Chánh phủ nguyện sẽ đem hết thành tâm và thiện chí phục vụ quyền lợi tối cao của Quốc gia Dân tộc và tha thiết mong mọi được sự ủng hộ nồng nhiệt của đồng bào trong nhiệm vụ xây dựng xứ sở.

Trước khi dứt lời, chúng tôi không quên cảm ơn toàn thể Nội Các Chiến Tranh trong hơn hai năm qua đã ổn định tình thế và tạo những điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập những căn bản dân chủ cần thiết để tiến đến nền Đệ Nhị Cộng Hòa hiện nay.

Xin cảm ơn quý Vị.

Digitized by namkyluctinh.org